

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 09 TM/VEIA-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2016

THƯ MỜI

Tham dự Triển lãm ELECTRONICA 2016 tại Munich – Cộng hòa Liên bang Đức

Kính gửi: Lãnh đạo Các Doanh nghiệp Hội viên

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ (SIDEK), Viện chiến lược chính sách Công nghiệp và Tổ chức CBI (Hà Lan) tổ chức đoàn Doanh nghiệp tham dự Triển lãm ELECTRONICA 2016 tại Munich - CHLB Đức vào tháng 11/2016. Đây là triển lãm quốc tế thường niên về điện tử lớn nhất ở Châu Âu, thu hút hàng ngàn doanh nghiệp lớn trong ngành trên toàn thế giới để về trưng bày và tham quan, kết nối kinh doanh, hợp tác đầu tư,... Năm 2015, Hiệp hội cũng đã tổ chức thành công một đoàn công tác cho 8 doanh nghiệp hội viên của VEIA tham dự Hội chợ quốc tế tại Hannover – CHLB Đức. Được sự hỗ trợ của Liên Minh Châu Âu thông qua SIDEK và CBI, tham dự hội chợ ELECTRONICA 2016 lần này, các doanh nghiệp hội viên VEIA sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

- Doanh nghiệp được miễn phí trưng bày tại 01 gian hàng chung của Hiệp hội trong suốt thời gian Triển lãm.
- Doanh nghiệp được miễn phí vé vào cửa tham quan Hội chợ (mỗi doanh nghiệp 01 vé miễn phí).
- Doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuẩn bị các kỹ năng tham dự Triển lãm trước, trong và sau Triển lãm.
- Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thủ tục visa, thư mời và một phần kinh phí tài chính nhất định tài trợ cho chuyến đi từ dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ (01 phần vé máy bay; chi phí đi lại – kinh phí tài trợ cụ thể tùy thuộc vào số lượng Doanh nghiệp tham dự và sẽ được thông báo tới các doanh nghiệp đăng ký tham dự)

Số lượng Doanh nghiệp tối đa tham dự là 10 Doanh nghiệp. Ưu tiên và khuyến khích những Doanh nghiệp có mang sản phẩm trưng bày tại Triển lãm. Do kinh phí hỗ trợ có hạn nên ưu tiên những Doanh nghiệp đăng lý sớm; đúng thời hạn.

Trong khuôn khổ này, các chuyên gia CBI (Hà Lan) sẽ phối hợp với Hiệp hội tổ chức **Buổi đào tạo cho Doanh nghiệp các kỹ năng và hành trang tham gia Triển lãm vào 14h:00 chiều ngày Thứ Hai 04/4/2016 tại Văn phòng Hiệp hội – Tầng 11, Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Hà Nội.**

Hiệp hội kính đề nghị các Doanh nghiệp quan tâm, đăng ký tham gia Triển lãm đồng thời cử cán bộ tham dự buổi đào tạo ngày 04/4/2016 nói trên. (Mỗi DN đăng ký tối

đa 03 người, những doanh nghiệp không đăng ký tham gia Hội chợ vẫn có thể tham gia buổi đào tạo này).

Mọi thông tin đăng ký vui lòng gửi về Hiệp hội theo địa chỉ:
Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Hà Nội;
Điện thoại: 04-39332845
Người liên hệ: Ms. Hoàn, Ms. Diệp.
E-mail: hiephoidientu@veia.org.vn trước ngày 24/3/2016.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Các DN hội viên;
- Lưu VPHH;

TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch



Lưu Hoàng Long